
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ  เป็นวันที่สอง 
 

   วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เป็นวันที่สอง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
  โดยเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๓ ซึ่งประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว มาพิจารณาต่อในวันนี้ (๑๗ กันยายน 
๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ดังนี้ 

  (๑) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม        

                      ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ดังนี้ 
                             ๑. ศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้อง เรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ ว่าสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา 
๙๘ (๔) และมาตรา ๙๖ (๒) หรือไม่ การพิจารณาเป็นไปตามมาตรา ๘๒ (๒) ขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่ง    
ให้นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัยหรือ           
มีค าสั่ง 
                            ที่ประชุมรับทราบ 
         ๒. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จบในมาตรา ๙ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร         
คนที่หนึ่ง ท าหน้าที่ประธานการประชุม ได้สั่งพักการประชุมในเวลา ๐๑.๐๓ นาฬิกา เพ่ือพิจารณาต่อ            
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
         ที่ประชุมรับทราบ 
    จากนั้นประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมซึ่งมีการพิจารณาโดยเริ่มในมาตรา ๑๐  

  มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจา่ยของกระทรวงการต่างประเทศ 
                     มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้       
ปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศมีการน าส่งเงินรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงาน      
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หรือเงินนอกงบประมาณ อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เข้าสมทบเป็นงบประมาณ       
ในภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวง อย่างไรก็ตาม ยังมีเงินนอกงบประมาณบางส่วนที่ส่งคืนคลังมาแล้วยังไม่ได้
น ามาใช้ ซึ่งก็คือเงินนอกงบประมาณที่อยู่ในต่างประเทศ กระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ     
ต้องหารือร่วมกันว่าจะน าเงินรายได้ของหน่วยงานในต่างประเทศกลับมาใช้ได้อย่างไร นอกจากนี้  ยังต้องการ  
ให้กระทรวงต่างประเทศน างบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยต้องการให้ใช้งบประมาณส าหรับ
อุดหนุนคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มากกว่า               
การน างบประมาณดังกล่าวไปอุดหนุนต่างชาติเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ 

  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในส่วนของเงินนอกงบประมาณ ของกระทรวงการต่างประเทศ มี ๒ ส่วน 
คือ ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าร้องขอวีซ่า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ท าข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการคลัง
ว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ ๑๓ เพ่ือใช้ส าหรับพัฒนางานด้านกงสุลและงานต่าง ๆ ที่อยู่ในส านักงาน  
ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการยื่นค าร้องขอหนังสือเดินทาง สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 
๑๐ โดยได้น าส่งกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้วทั้งหมด นอกจากนี้  กระทรวงการต่างประเทศ            
ยังมีการบริหารงานด้านงบประมาณแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืน โดยจะรวมงบประมาณทั้งหมดไว้ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากมีหน่วยงานทางวิชาการอยู่เป็นจ านวนมากแต่มีจ านวนบุคลากร
จ านวนน้อย จึงใช้วิธีรวมการบริหารจัดการด้านงบประมาณไว้ที่หน่วยงานเดียว และได้รับการยืนยันว่า          
ไม่มีอุปสรรคต่อการด าเนินงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๓๘ เสียง 

  มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงาน       
ในก ากับ 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ   
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็น และสมาชิกฯ ผู้ขอสงวนค าแปรญัตติ ได้ ขอปรับลด
งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร้อยละ ๑ เนื่องจากการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว      
มีความจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูเยียวยาการท่องเที่ยวในเมืองหลัก และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยขอน า
งบประมาณที่มีความส าคัญน้อย ให้น ากลับมาพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์     
อย่างมาก ส าหรับการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เห็นควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ ความปลอดภัย             
ของนักท่องเที่ยว ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมุ่งส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทย จะท าให้รายได้หมุนเวียนภายในประเทศ 
และขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดท าแผนการท่องเที่ยวให้มีการท่องเที่ยวในเชิงวรรณกรรม       
เชิงเกษตร เชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควรด าเนินการอนุญาต          
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยอย่างมีเงื่อนไขควบคู่ไปกับการก าหนดหลักเกณฑ์และการควบคุม        
ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนทั้งประเทศและสามารถน าเม็ดเงิน    
มาหล่อเลี้ยงธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนด้านการกีฬามีส่วนที่สามารถปรับลดงบประมาณในเรื่อง
ครุภัณฑ์และสิ่ งปลูกสร้ างที่ ยั ง ไม่ เหมาะสมในสถานการณ์ที่ ได้ รับผลกระทบจากวิฤตโควิด -๑๙                  
เพ่ือน างบประมาณในส่วนนี้ไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  
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  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในเรื่องความต้องการระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน        
การท่องเที่ยว อาทิ ถนน ไฟฟ้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ สระว่ายน้ า และสนามกีฬา โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬามีความต้องการที่จะจัดสรรงบประมาณส าหรับสร้างระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับทุกพ้ืนที่        
แต่ด้ วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณท าให้ ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ ให้ ในระยะเวลาที่ ต้องการ                  
โดยทางกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตให้ทางกระทรวงตั้งเป้าหมายให้มี ๑ สนามกีฬามาตรฐานต่อ ๑ ต าบล      
เพ่ือพัฒนาการกีฬาในพ้ืนที่ ส่วนแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการของกระทรวงมีเพียงบางด้านนั้น เนื่องจาก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก ากับดูแลหน่วยงานหลายส่วน แผนงบประมาณดังกล่าวจึงปรากฏในส่วน       
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้  ในส่วนของมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special 
Tourist Visa) หรือ STV โดยต้องมีการกักตัวในระยะเวลาที่รัฐก าหนด สาเหตุที่มีการเปิดการท่องเที่ยว      
ในช่วงเดือนตุลาคมนั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่           
จนสามารถท าความเข้าใจร่วมกันได้ในที่สุด ช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม ส่วนการปรับลดงบประมาณ
ขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และแปรญัตติ      
เพ่ิมในงบประมาณบูรณาการนั้น กรรมาธิการได้พิจารณารายการที่ปรับเพ่ิมเพียง ๔ รายการ คือ ๑. องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ๒. หน่วยงานศาล ๓. บุคลากรทางการแพทย์ ในแผนพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ และ ๔. กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยโรงเรียนกีฬา  
ที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีทั้งหมดทั้งสิ้น ๑๓ แห่ง มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ มีทั้งหมด       
๑๗ แห่ง โรงเรียนกีฬาและมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาตินั้น เป็นสถาบันการศึกษาที่ส าคัญใช้ส าหรับผลิตนักกีฬา
ทีมชาติจ านวนมากที่น าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๖ เสียง 

  มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจา่ยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
และหน่วยงานในก ากับ 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้      
ปรับลดงบประมาณร้อยละ ๑๐ เนื่องจากการเคหะแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์ มีเงินกู้ในปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๕๕๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเคหะแห่งชาติ        
กลับเป็นหน่วยงานเดียวที่เบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุดตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา แต่ยังมีก าไร สินทรัพย์
หมุนเวียน มีความสามารถในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ าจากกระทรวงการคลัง และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่การเบิกจ่ายต่ าอีกหลายหน่วยงาน แสดงให้เห็นว่า
ในภาพรวมของกระทรวงมีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณต่ า นอกจากนี้  ภารกิจและบทบาทของกระทรวง
ยังเน้นในเรื่องการให้การสงเคราะห์ โดยไม่ได้ค านึงสวัสดิการถ้วนหน้าที่แท้จริง และการให้เงินสงเคราะห์       
ถูกก าหนดด้วยระเบียบของกระทรวง แต่ในความเป็นจริงสภาพปัญหาของคนในสังคมต้องดูตามความเป็นจริง  
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แตกออกเป็นสองมาตรฐาน โดยเฉพาะคนยากจนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐบางคน ส าหรับโครงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ BIG DATA ในปัจจุบันนี้               
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ไม่ได้มีความจ าเป็นเท่าที่ควร แต่ควรเปลี่ยนเป็นการส ารวจอย่างจ าเพาะเจาะจงมากกว่า  ซึ่งอาจเป็นเพราะ     
ไม่เข้าใจแนวทางในการด าเนินโครงการอย่างแท้จริง  แต่สิ่งที่เป็นผลตามมา คือ โปแกรมอาจจะไม่ได้รับ      
การพัฒนาที่ครอบคลุมมากพอ และอาจจะไม่ตอบโจทย์ เท่าที่ควร ตลอดจนปัญหายาเสพติด ปัญหา           
การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาความเชื่อความศรัทธาทางจิตวิญญาณ ปัญหาคนพิการ 
  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นที่กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติ     
ขอสงวนค าแปรญัตติ โดยได้ตั้งข้อสังเกตต่อหน่วยงานรับงบประมาณ สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์มีความสอดคล้องกับประเด็นที่สมาชิกฯ ขอสงวนค าแปรญัตติ โดยในประ เด็นพันธกิจ  
ของกระทรวงที่ดูแลเรื่องความมั่นคงของมนุษย์และสังคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ      
ความมั่นคงของมนุษย์ได้อยู่ในคณะกรรมาธิการด้วยเช่นกัน และรับฟังเสียงสะท้อนที่ต้องน าไปปรับปรุง        
เพ่ือให้งานของกระทรวงบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ส่วนในประเด็นงบประมาณส าหรับคนพิการ เด็ก เยาวชน 
และผู้สูงอายุที่มีจ านวนน้อย ได้มีการจัดเตรียมแผนการด าเนินงานของกระทรวงและหลาย ๆ หน่วยงาน       
ส่วนระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้มีการสอบถามและประมวลข้อแนะน าไว้ในข้อสังเกต ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา มีพันธกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เครือข่าย โดยมีแผนสนับสนุนสินเชื่อและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบท ซึ่งมีการเคหะแห่งชาติรับผิดชอบ    
ที่อยู่อาศัยที่เป็นปัจเจกบุคคล แต่ประเภทบ้านมั่นคงเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกับการออมเงิน
ร่วมกันเพ่ือน ามาพัฒนาองค์กรของตัวเอง โดยกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตเพ่ือให้มีการปรับปรุงงานให้เกิด       
ความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น และงบประมาณดังกล่าวมีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
  ทีป่ระชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๑ เสียง 

  มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและหน่วยงานในก ากับ 
   มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้    
ปรับลดงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในก ากับ เนื่องจาก
มีเงินนอกงบประมาณจ านวนมาก และไม่มีการปรับเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        
เข้าสู่มาตรฐานสากลที่เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา โดยต้องการตัดงบประมาณในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวง เช่น 
รายจ่ายที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปต่างประเทศ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชะลอ
โครงการสนับสนุนนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้  งบประมาณ               
ของมหาวิทยาลัยมีความเหลื่อมล้ าไม่เป็นธรรม จุดต่างของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย      
ในสังกัดของรัฐคืออะไร มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ       
ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณและการบริหารงานบุคคล มีรายได้เป็นจ านวนมากอยู่แล้ว     
แต่กลับได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมากขึ้นทุกปีงบประมาณ ในขณะที่มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ          
ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิงกฎระเบียบของทางราชการ ได้รับงบประมาณ    
น้อยกว่าทั้ง ๆ ทีร่ะบบการศึกษาไม่ได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น จะท าให้ได้รับผลกระทบทางการศึกษา 
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  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นภาพรวมที่คณะอนุกรรมาธิการได้มีการซักถามทุกมหาวิทยาลัย 
ส าหรับเงินนอกงบประมาณที่เป็นรายได้ของแต่ละมหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้
อย่างไร แผนการเยียวยาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -๑๙ รวมทั้งการจัดเตรียมสถานที่   
และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้สอบถามงบประมาณ
ส าหรับการท างานวิจัย พร้อมทั ้งยุทธศาสตร์ที ่เหมาะสมกับในแต่ละพื้นที ่เพื ่อให้มีผลงานและบทบาท          
ในการช่วยเหลือสังคม รวมทั้งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศ ส่วนการสนับสนุนงบประมาณ      
จากภาครัฐนั้นส่วนใหญ่ใช้ส าหรับงานวิจัยงานทางด้านการแพทย์ และการบริการสังคม ส่วนงบประมาณ   
การเดินทางไปต่างประเทศ ขอยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานใดได้รับงบประมาณดังกล่าวแน่นอน  
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๖ เสียง 

  มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตร    
และสหกรณ์ และหน่วยงานในก ากับร้อยละ ๑๐ เพ่ือน ามาเกลี่ยให้กับ ๔ หน่วยงาน ที่กรรมาธิการปรับลด
งบประมาณ ประกอบด้วย ๑. กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากนโยบายประกันรายได้ที่ประสบความส าเร็จ       
มีส่วนส าคัญมาจากการปรับปรุงการจัดท าทะเบียนเกษตรกรให้มีความทันสมัย ๒. กรมปศุสัตว์ เนื่องจาก      
ปศุสัตว์สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมากในสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะใช้น้ าและ       
พ้ืนที่น้อย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการจากตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก กรรมาธิการ
จึงควรเพ่ิมงบประมาณและสนับสนุนในด้านเงินกู้มากกว่าปรับลดงบประมาณ  ๓. กรมชลประทาน เนื่องจาก
ประเทศไทยยังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน และต้องการงบประมาณส าหรับแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องสร้างแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนด้านการเกษตรและเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
๔. กรมประมง เนื่องจากปัจจุบันชาวประมงประสบปัญหาเป็นอย่างมาก สูญเสียรายได้ปีละสี่ แสนล้านบาท     
จากแผนงานความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (EU) เพ่ือให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงไอยูยู หรือ    
ไอยูยูฟรี และวิกฤตโควิด-๑๙ ในขณะเดียวกันประชาชนในประเทศ ๘ ล้านครัวเรือนที่ท าเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร จึงเล็งเห็นว่าจ าเป็น
จะมีโครงการบูรณาการทางการเกษตรที่ส าคัญโดยมีกระทรวงอ่ืน ๆ เข้ามาร่วม อาทิ การขุดบ่อบาดาล        
การติดตั้งและการขยายเขตไฟฟ้า การบริหารจัดการแหล่งน้ า การน าเทคโนโลยีคัดแยกพันธุ์พืช นอกจากนี้ 
ขอให้รัฐบาลจัดท าโครงการเมกะโปรเจกต์ทางด้านน้ า จะท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ปัญหา        
การประมงโดยการออกกฎหมายอาชีพทางการประมงให้สอดคล้องกับ EU (European Union) หรือ สหภาพ
ยุโรป ปัญหาแหล่งน้ าโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ในการรองรับปริมาณน้ าเพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้   ปัญหาพืชผล         
ทางการเกษตรตกต่ าควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตลอดจนการส่งออกพืชผลทางการเกษตรโดยด าเนินการ
ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ในการขายสินค้าทางการเกษตร 
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  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศที่ยังไม่มีการปรับลด
งบประมาณ เนื่องจากต้องมีการเดินทางไปเจรจาด้านเกษตรกรรมและส่งเสริมการส่งออกพืชผลทางการเกษตร 
ส าหรับประเด็นการปรับลดงบประมาณของกรมชลประทานและตั้งข้อสังเกตว่าควรมีการบริหารจัดการน้ า      
ที่ดีกว่านี้นั้น  ที่ผ่านมากรรมาธิการได้ศึกษาการตั้งงบประมาณของกรมชลประทานพบว่ามีการตั้งงบประมาณ
ครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการน้ าเป็นอย่างดี นอกจากนี้  ในประเด็นการของบประมาณจัดซื้อเครื่อง         
อบข้าวโครมาโทกราฟี กรรมาธิการได้สอบถามหน่วยงานที่เสนอของบประมาณได้รับค าตอบว่า เครื่องเดิมที่อยู่
ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานในปัจจุบันซึ่งต้องวิเคราะห์สารระเหยในข้าวและมีการตั้งราคาเปรียบเทียบ ๓ ราย 
โดยชุดที่หน่วยงานเสนอมาเป็นชุดที่มีราคาต่ าที่สุด กรรมาธิการจึงเห็นว่ามีความเหมาะสม 
  ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๒ เสียง 

  มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจา่ยของกระทรวงคมนาคม 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้     
ปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยว       
จากต่างประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศเช่นกัน ดังนั้น  กรมท่าอากาศยาน    
มีการทบทวนแผนการลงทุนหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า      
จะวิกฤตจนถึงปี ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-๑๙ ผลการด าเนินงานของสนามบิน      
ที่กรมท่าอากาศยานดูแลมีเพียง ๖ สนามบินที่ท าก าไร และอีก ๖ สนามบินมีการขาดทุน ทั้งที่ในปี ๒๕๖๒       
มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ จึงเสนอให้แปรรูปกรมท่าอากาศยานเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่  
หรือควบรวมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) หรือให้เอกชนเช่าด าเนินการ นอกจากนี้  รัฐต้อง
จ่ายเงินอุดหนุนบริการต่อหัวให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ส าหรับงบประมาณในแผนบูรณาการของกระทรวง
คมนาคมเป็นจ านวนสองเท่าตัวของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงน างบประมาณ
ส่วนใหญ่ไปไว้ในส่วนของแผนบูรณาการ นอกจากนี้  ประชาชนยังไม่ได้รับการบริการสาธารณะในระบบ
คมนาคมและขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ และจะต้องได้รับบริการในราคาที่ถูกและมีมาตรฐาน แต่กระทรวง
คมนาคมยังไม่สามารถด าเนินการได้ ส่วนงบประมาณของทางหลวงชนบทที่ได้รับการปรับเพ่ิมจากปี ๒๕๖๓ 
เพ่ือสร้างถนนเชื่อมโยงแหล่งผลิตด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน  
ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ถนนในประเทศไทยมีการปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ หากค านวณค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
การใช้งานถนนของประเทศไทยอาจจะแพงที่สุดในโลกเนื่องจากยังคงใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยในการก่อสร้าง 
ส่วนทางหลวงชนบทที่โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นการโอนแค่ภารกิจจึงท าให้ไม่มีงบประมาณ
ส าหรับปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ประชาชนต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวโดยไม่ได้รับแก้ไข
มาเป็นระยะเวลานานเป็นอีกสาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจากประชาชนคนไทยไม่ได้รับการบริการที่ดีและทันสมัย 
โดยไม่มีผลที่สอดรับกันทั้งการคมนาคมทางน้ า ทางบก และทางอากาศ ในส่วนทางด่วนมอเตอร์เวย์บางปะอิน - 
นครราชสีมา มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี โดยใช้งบประมาณจะต้องคุ้มค่าและประหยัด เนื่องจาก     
มีการลงทุนจ านวนมาก ส าหรับการสร้างถนนที่มาสาเหตุมาจากการจราจรแออัดเห็นสมควรให้ด าเนินการ    
ตัดถนนเลี่ยงเมืองและมีไฟฟ้าสว่าง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ส าหรับการประมูลตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดข้อบังคับ        
ซึ่งเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างจะท าให้รัฐประหยัดงบประมาณได้เป็นแสนล้านต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 

 

  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นกรมท่าอากาศยานได้โอนสนามบินขนาดใหญ่ให้บริษัท         
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ดูแลมาแล้วหลายแห่ง และมีการพิจารณาสนามบินที่มีศักยภาพ
เพียงพอเพ่ือให้ ทอท. ดูแลเพ่ิมเติมในอนาคต โดยสาเหตุที่ไม่สามารถโอนท่าอากาศยานทั้งหมดไปอยู่ในความ
ดูแลของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเป็นการให้บริการสาธารณะ การขาดทุนไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นการสนับสนุน
ให้ประชาชนได้ใช้ของที่ถูกลง ส่วนประเด็นเรื่องมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - 
กาญจนบุรี ที่มีการซอยย่อยโครงการถึง  ๔๐ สัญญานั้น สามารถมองได้หลายมุมมอง โดยเชื่อว่ากรมทางหลวง
ตั้งใจให้การด าเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด และไม่ได้มีเจตนาอย่างที่สมาชิกเข้าใจ โดยงบประมาณที่เก็บได้      
จะน าเข้าสู่กรมทางหลวงเพ่ือน าไปซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ต่อไป ส่วนประเด็นการท างานของกรรมาธิการ          
ที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น ขอยืนยันว่าไม่มีการเอ้ือผลประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
คมนาคมแต่อย่างใด และกระจายงบประมาณไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งกรรมาธิการได้พิจารณาเป็นอย่างดี 
ส่วนประเด็นสถานะภาพของรถไฟสายเด่นชัย-เชียงของนั้น ได้ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีแล้ว ปัจจุบันอยู่ ในขึ้น
ตอนการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จ้าง ที่ปรึกษารอไว้แล้ว และคาด
ว่าจะมีการประกวดราคาในเดือนมกราคม ๒๕๖๔   
  ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๖๐ เสียง 

  มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ
หน่วยงานในก ากับ 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและสมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอให้         
ปรับลดงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในก ากับ ในโครงการศูนย์ต่อต้าน   
ข่าวปลอม เนื่องจากหน่วยงานที่มีลักษณะตรวจสอบข้อเท็จจริงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานให้คนปฏิบัติตาม        
แต่หลาย ๆ ครั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไม่สามารถรักษาหลักการที่ก าหนดได้ เช่น การให้ความรู้ทั่วไปที่ไม่เกี่ยว
ข่าวปลอมและหน่วยงาน ท างานประชาสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หน่วยงานไม่สามารถแยกระหว่าง
โพสต์ที่มีเจตนาล้อเลียนเสียดสีกับข่าวปลอมได้ และด าเนินการทางกฎหมายกับข่าวลือโดยไม่จ าเป็น เป็นต้น 
ส าหรับเงินนอกงบประมาณนั้น มีรายได้จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์สาธารณะจ านวนมหาศาล และมีการโอนงบประมาณส่วนหนึ่งไปยังแผน
บูรณาการที่มีการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ นอกจากนั้น ในโลกโซเชียลสามารถเข้าถึง  
เว็บต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยของให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเร่งปรับปรุง      
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว 
  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นการตั้งงบประมาณผูกพัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติว่าหากจะตั้ง
งบประมาณผูกพันในปีแรกต้องมีการตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือตามงวดงานที่ต้องจ่ายจริง      
ในปีแรก และในปีต่อ ๆ ไปให้เป็นไปตามงวดงานที่ต้องจ่าย โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งเป็ นจ านวนมาก           
ส่วนประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการประชุมและดูงานในต่างประเทศมีการพิจารณาก่อนเข้าสู่วาระของที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎร โดยส านักงบประมาณได้ปรับลดตามที่หน่วยงานได้เสนอมาไปแล้วร้อยละ ๒๕ และน า
งบประมาณที่ปรับลดไปไว้ในประมาณกลางเพ่ือส าหรับแก้ปัญหาโควิด -๑๙ ที่อาจเกิดขึ้นอีกครั้ง นอกจากนี้    



- ๘ - 

 

อนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดทุกรายการที่มีการเดินทางไปต่างประเทศ และปรับลดลงเหลือเพียง       
ความจ าเป็น โดยจะต้องมีสัญญาหรือหนังสือที่ยืนยันการเดินไปประชุมหรือเจรจาที่ต่างประเทศเท่านั้น 
  ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไข ด้วยคะแนน ๒๕๕ เสียง 
   จากนั้น ประธานฯ สั่งพักการประชุม 
 
พักการประชุมเวลา ๐๐.๓๕ นาฬิกา 
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